



SEAMEO News Clipping

Headline: “ซีเมค” ผนึกกำลังลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

Media: เดลินิวส์ (www.dailynews.co.th)

Country of Coverage: Thailand

Date: 8 May 2015

Section: n/a

Page: n/a

Reporter/Source:

Recorded by: Roongnapa

เดลินิวส์ อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

“ณรงค์” พร้อมผนึกกำลังร่วมกับรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน แก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ชูไทยเป็นศูนย์กลางการจัดอาชีวศึกษาของภูมิภาค

วันนี้ (8 พ.ค.) ที่โรงแรมรอยัลคัลลิฟ บีช ชลบุรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ 48 ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการร่วมมือในการขับเคลื่อนการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทุกประเทศต่างมีปัญหาล้ำๆ กัน คือ เรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คุณภาพครู และทุกประเทศเห็นว่าไทยมีแนวทางในการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาครูโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจ เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น

พล.ร.อ. ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีศึกษาทุกประเทศยังเห็นตรงกันว่าประเทศไทยควรเป็นศูนย์กลางในการจัดอาชีวศึกษา โดยมีความร่วมมือกับภาคเอกชน จัดการศึกษาาระบบทวิภาคี ซึ่งจากการประชุมทวิภาคี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ติมอร์ เลสเต สิงคโปร์ และลาว ก็ให้ความสำคัญและเห็นความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษา โดยทั้ง 5 ประเทศจะเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ด้านการจัดอาชีวศึกษาของไทย นอกจากนี้ในส่วนของมาเลเซียยังให้ความสนใจวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบของไทย โดยจะขอไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"ที่ประชุมยังได้ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับดำเนินงานด้านการศึกษาในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยมีข้อเสนอแนะ 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การใช้ประโยชน์จากศูนย์ระดับภูมิภาคขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านจำนวน 21 แห่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค 2. การเชื่อมโยงประเด็นระดับภูมิภาคไปสู่การศึกษาเพื่อเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ 3. การสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมาตรฐานสมรรถนะของครู 4. สนับสนุนการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนด้านความรู้และทักษะฝีมือในทุกระดับ และ 5. การส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัวในการจัดการศึกษา สำหรับการประชุมซีเมคครั้งที่ 49 จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ที่ประเทศอินโดนีเซีย" รมว.ศธ.กล่าว